

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ดัชนีราคา - ผลผลิตสินค้าเกษตรร่วงหนัก
๒. ดัชนีราคา - ผลผลิตสินค้าเกษตรผงกหัว
๓. เลื่อนทำนาไม่ดันราคาขยับ
๔. เกาะข่าวเกษตร
๕. ทุ่ม ๔ พันล.กองทุนพัฒนาสหกรณ์
๖. ส่งออกมันเส้นตลาดจีน ๕ หมื่นล้านระลำ
๗. สตูลผุดตรง.ผลิตยางปูพื้นสนามกีฬา
๘. ดันแม่สอด - อรัญฯนำเข้าข้าวโพด
๙. EU ปูทางตรวจสอบสินค้า - อาหารนำเข้า
๑๐. ๑๙ สหกรณ์เมินร่วมผลิตโยนลูกพาดิษย์เข็นต่อข้าวถุงลุงตุ้
๑๑. เศรษฐกิจเกษตร: สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย
ใช้เครื่องให้ความร้อนได้อิเล็กตริกฆ่ามอดข้าว
๑๒. เกษตรฯพัฒนาสินค้าข้าวคุณภาพ Q ตีตลาดโลก

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ
โพสต์ทูเดย์
ฐานเศรษฐกิจ
เดลินิวส์
แนวหน้า
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
มติชน
ประชาชาติธุรกิจ
เดลินิวส์
ไทยโพสต์

ดัชนีราคา-ผลผลิตสินค้าเกษตรร่วงหนัก

สก.ระบุดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนพ.ค. ลด 5.13% เหตุราคาขางทุเรียน หมู ไก่เนื้อ ร่วง ขณะที่ดัชนีผลผลิตลดตาม 7.26% จากผลผลิตข้าว ขาง ผลไม้ออกสู่ตลาดน้อย

นายเลอศักดิ์ วีระตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนพ.ค. 2558 อยู่ที่ 113.10 ลดลง 5.13%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมโดยสินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ขางพารา ทุเรียน สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่

โดยขางพารา ราคาลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง ทุเรียนราคาตกลงแม้ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมจากฝนตก และทุเรียนแตกใบอ่อน ทำให้ความสามารถในการดึงอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโตของผลลดลง ส่งผลให้คุณภาพไม่ดี ด้านสุกร ไก่เนื้อและไข่ไก่ราคาตกลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านม

ส่วนสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน มังคุด และลิ้นจี่ โดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก สับปะรดโรงงาน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งทำให้ผลผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านม ด้านปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านม

ส่วนมังคุด ราคาสูงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในระหว่างมังคุดกำลังแทงช่อดอก มังคุดจึงแตกใบอ่อนแทนการออกดอก ทำให้ผลผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านม และลิ้นจี่ราคาสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศไม่หนาวเย็นนานเหมือนปีที่ผ่านม ทำให้ลิ้นจี่ออกดอกน้อยลง ส่งผลให้ผลผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านม

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. 2558 พบว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือน พ.ค.

สูงขึ้น 1.25%สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ขางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยขางพารา ราคาสูงขึ้นเนื่องจาก 3 บริษัทใหญ่ในไทยร่วมมือกับ 7 บริษัทในประเทศอินโดนีเซียให้มีการขายขางแก่ผู้ใช้อย่างโดยตรง ส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น และปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ

ส่วนสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ สับปะรดโรงงาน เงาะโรงเรียน และมังคุด โดยสับปะรดโรงงาน ราคาตกลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านม ด้านเงาะโรงเรียน และมังคุด ราคาตกลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมทั้งนี้ในเดือนมิ.ย. 2558 คาดว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านม

ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือน พ.ค. 2558 อยู่ที่ 106.19 ลดลง 7.26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลงได้แก่ข้าวเปลือกเจ้า ขางพารา ทุเรียน

สับปะรดโรงงาน มังคุด ลิ้นจี่ และปาล์มน้ำมัน สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่เงาะโรงเรียน สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่

หากเทียบกับเดือนเม.ย. 2558 พบว่า ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น 7.92% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ขางพารา ทุเรียน สับปะรดโรงงาน เงาะโรงเรียน มังคุด และลิ้นจี่ ส่วน สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า และปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้ เดือนมิ.ย. 2558 คาดว่า ดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิ.ย.2557 แต่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพ.ค.2558 โดยสินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนมิ.ย.2558 ได้แก่ สับปะรดโรงงาน ทุเรียน มังคุด และเงาะโรงเรียน

อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมลดลงต่อเนื่อง แม้แต่เดือน เม.ย.ที่ผ่านมอยู่ที่ 131.47 หากเมื่อเทียบกับเดือน เม.ย.2557 ลดลง 7.45% สินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลงส่วนใหญ่เป็นขางพารา สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ส่วนขางพารา ราคาตกลงเนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง

ดัชนีราคา-พาวลิตสินค้าเกษตรพวงแก้ว

B11 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือน พ.ค. ปรับสูงขึ้น 1.25% เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา โดยยางพาราและปาล์มน้ำมันราคาปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 7.92% จากยางพารา ทุเรียน สับปะรดโรงงาน เงาะโรงเรียน มังคุด และลิ้นจี่

ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือน พ.ค. 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรับลดลงถึง 5.13% สินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ สำหรับยางพาราราคาลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว ส่วนสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน มังคุด และลิ้นจี่

เลื่อนกำหนดตันราคาขยับ

ผู้ส่งออก/หยงซื้อออร์เดอร์เหือด/โอกาสเร่งระบายข้าว

เลื่อนกำหนด 22 จังหวัด ผลผลิตข้าววูบ แต่ชาวนาไม่ได้รับอานิสงส์ ราคาข้าวเปลือกขยับ ผู้ส่งออก-หยง ระบายราคาตลาดโลกยังไม่กระเตื้อง จากคู่ค้ารัฐไทยยังแบกสต็อกอื้อ ล่ำสุดออร์เดอร์ต่างประเทศยังวังเวง ด้าน อธิบดี คต. ชี้ช่วงเหมาะเร่งระบายข้าวในสต็อก ขณะปลัดเกษตรฯ เตรียม ขงกรม. บันแพ็กเกจจูงใจชาวนา 4 ล้านไร่ หันปลูกพืชอื่นทดแทน “ปิด พงศ์” ชู 4 แนวทางช่วยเหลือ

นายสุพจน์ วงศ์จิรวิฑิตกาล นายกสมาคมค้าข้าวไทย (หยง) เปิดเผยมกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงกรณีพิธีกรรมชลประทาน ได้ขอให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูก ข้าวหน้าปีในพื้นที่ 22 จังหวัดในลุ่มแม่น้ำ เจ้าพระยาและแม่กลอง จากฝนที่ตก ล่ำซ้ำ นำในเขื่อนไม่เพียงพอสนับสนุน การทำนาว่า ไม่ได้ช่วยทำให้ราคาข้าวใน ประเทศ ทั้งข้าวเปลือก ข้าวสาร รวมถึง ราคาข้าวตลาดโลกขยับเลย เนื่องจากผู้ ซื้อทราบที่ไทยยังมีสต็อกอีกเป็นจำนวน มาก ล่ำสุดกระทรวงพาณิชย์ยังได้เปิด ประมูลระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลในครั้ง

ที่ 3/2558 ออกมาอีกกว่า 1 ล้านตัน ซึ่ง แม้ว่าจะเป็นคนละตลาดกับข้าวใหม่ (ข้าว ในสต็อกเป็นข้าวเก่า) แต่มีผลกระทบ ทำให้ราคาข้าวไม่ปรับเพิ่มขึ้น ทำให้การ ซื้อขายซบเซา ราคาข้าวในประเทศยัง ทรง ซึ่งแม้ไทยจะแล้ง แต่เวียดนามยัง ปลูกได้ปกติ ล่ำสุดราคาข้าวขาวของ เวียดนามในตลาดโลกยังขายต่ำกว่าไทย 20-30 ดอลลาร์สหรัฐต่อดัน ขณะที่ข้าว หนึ่ง ราคาไทยยังสูงกว่าประเทศอินเดียอยู่ แข่งสำคัญตันละ 20 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนสัญญาฉบับครึ่งปีหลังยังไม่ชัดเจน เศรษฐกิจโลกยังไม่ค่อยดี

ผลกระทบจากการชะลอปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา/แม่กลอง

รายการ	ข้าวนาปี
พื้นที่ทำนาปี (ล้านไร่)	13.00
เกษตรกร (ครัวเรือน)	600,000.00
ผลผลิต (ล้านตัน)	8.09
รายได้เกษตรกร (ล้านบาท)	68,731.00
รายได้เกษตรกรเฉลี่ย (บาทต่อครัวเรือน)	114,551.67
รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น (ล้านบาท)	6,379.85
GDP ภาคเกษตร ปี 2558 เพิ่มขึ้น (%)	0.46

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)



สอดคล้องกับนางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และประธานกรรมการบริหาร กมลกิจกรู๊ป ผู้ส่งออกข้าวหนึ่งรายใหญ่ ที่ระบุว่า ไม่ได้านิสงส์จากปริมาณข้าวในตลาดที่ลดลงจากภัยแล้ง เนื่องจากคู่ค้าหลักโดยเฉพาะแอฟริกา คำสั่งซื้อ

เข้ามาแทบจะไม่มี จากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง ทำให้หลายประเทศในแอฟริกาเช่นไนจีเรียที่เป็นลูกค้าข้าวรายใหญ่ของไทย ที่มีรายได้หลักจากการส่งออกน้ำมันมีรายได้ลดลง ประกอบกับการซื้อขายเป็นสกุลยูโร เมื่อเงินยูโรอ่อนค่าลง ทำให้คู่ค้ามองว่าข้าวไทยแพงขึ้น

ขณะที่ไม่มีการสต็อกข้าวปริมาณมากเหมือนในอดีต จึงทำให้ราคาข้าวหนึ่งในช่วง 5 เดือนแรก ยังไม่ค่อยดีเท่าไร (ณ วันที่ 15 มิ.ย. 58 ราคาข้าวหนึ่งอยู่ที่ 379 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ข้าวหนึ่งอินเดีย 365 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน) จะต้องพิจารณาในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ว่าจะมีคำสั่งซื้อเข้ามาปกติหรือไม่

ด้านนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (ศต.) กล่าวว่า การชะลอปลูกข้าวนาปีออกไปนั้น ส่งผลดีด้านจิตวิทยาในเชิงบวก ประกอบกับช่วงนี้ผลผลิตข้าวที่อยู่ในมือเกษตรกรแทบไม่มีเลย ดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการระบายข้าว เนื่องจากจะได้ไปเติมเต็มอุปทานข้าวในตลาดโลก ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อทำให้ราคาข้าวในประเทศตกต่ำ

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจชาวนาว่า ต้องการจะปรับเปลี่ยนไปทำพืชอายุสั้นทำประมง ปลูกสัตว์ มีจำนวนเท่าไร และต้องการที่จะทำนาต่อ มีจำนวนเท่าไร หากได้จำนวนที่แน่นอนแล้ว ในกลุ่มที่ปรับเปลี่ยนจะต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอขอขบประมาณเพื่อช่วยเหลือ หรืออาจจะเป็นกู้ แล้วสนับสนุนดอกเบี้ยแบบผ่อนปรน เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุน หมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ดีจากการเลื่อน/ชะลอ

การปลูกข้าวนาปี 2558/59 ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา/แม่กลอง นั้น ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประเมินผลกระทบจากการชะลอปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา/แม่กลอง ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน มีประมาณ 13 ล้านไร่ คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิต จำนวน 8.09 ล้านตัน (คำนวณ 622 กิโลกรัมต่อไร่) ส่วนรายได้เกษตรกร 6.87 หมื่นล้านบาท (คำนวณจากราคาข้าวที่ 8.5 พันตัน) (ดูตารางประกอบ) ส่วนในบิหน้าหากปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าที่คาดการณ์อาจจะแล้งมากกว่าปีนี้ เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

เช่นเดียวกับนายปิณฑิต พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานได้ประกาศขอความร่วมมือเกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปีในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด รวม 7.45 ล้านไร่ ล่าสุดพบว่าการเพาะปลูกแล้ว 3.44 ล้านไร่ ยังคงเหลือพื้นที่ที่ยังไม่เพาะปลูกอีกประมาณ 4 ล้านไร่ สำหรับความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ มี 4 มาตรการตามความสมัครใจได้แก่ 1. รอดฝนทำนา 2. ปลูกพืชที่ใช้ให้น้อยทดแทน 3. ส่งเสริมให้มีการลงทุนระบบน้ำหยด และ 4. หากสถานการณ์เลวร้ายไม่มีฝนตกและเกิดความเสียหาย คงต้องชดเชยตามอำนาจที่มีอยู่

เกาะข้าวเกษตร

๒๒ เกาะข้าวเกษตรประจำฉบับวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558... ๐ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ.2558 ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยคณะนิเทศศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมย่อยในชื่อกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล” ประกอบด้วย กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าบ้านหัวแหลม กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งเจ้าหลาว กลุ่มอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านแหลมแม่แก้ว กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านตะกาดเจ้า จุดเรียนรู้กลุ่มเครื่องมือประมงบ้านหมุดและกลุ่ม

เครื่องมือประมงอวนปู จุดเรียนรู้กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านคุ้งกระเบนและกลุ่มเครื่องมือประมงบ้านคุ้งกระเบน และ จุดเรียนรู้กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านอัมพวา... ๐ สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ สำนักงาน กปร. นำโดย นางสุพร ศรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่... ๐ นายโอภาส กลั่นนุกษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคมผู้เช่า 13 นิคมสหกรณ์ เพื่อเข้าร่วมหารือและรับฟังนโยบายและแนวทางการจัดที่ดิน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ กทม. เมื่อวันที่... ๐

“คิด ทางไทย”

ทุ่ม 4 พันล. กองทุนพัฒนาสหกรณ์

สภาพัฒนาเศรษฐกิจระบบ-รองรับเขตศก.พิเศษ

นายโอกาส กลั่นนุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2558 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ได้รับงบประมาณ 4,400 ล้านบาท โดยเบื้องต้นได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ตามโครงการปกติ ในงบประมาณ 2,700 ล้านบาท เป็นการสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของ กพส. เพื่อการดำเนินงานของสหกรณ์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือก ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จะมีการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้เข้าถึงสมาชิกสหกรณ์ โดยการสำรวจความต้องการใช้เงินกู้ของสหกรณ์ทุกปี และมีการติดตามประเมินผลโครงการ รวมถึงการตรวจสอบใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนการติดตามเร่งรัดหนี้ เพื่อให้สามารถนำเงินมาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ขนาดเล็กที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ อย่างไรก็ตามภายใต้กรอบวงเงินที่มีอยู่จำกัดแนวทาง



โอกาส กลั่นนุศย์

เงินทุนและสามารถนำไปช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้ได้มากที่สุด

ส่วนที่ 2 การสนับสนุนให้สหกรณ์ดำเนินการเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิก ซึ่งเป็นการใช้เงินกู้ กพส. เพื่อสนับสนุนงานตามนโยบายของรัฐบาลวงเงิน 1,700 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีจำนวน 14 โครงการ เช่น โครงการสนับสนุนเงินกู้ให้สหกรณ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้นอกเขตศก.พิเศษ โครงการส่งเสริม

และพัฒนาตลาดสินค้าสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์) และโครงการส่งเสริมการค้าเนื้อหมูพรีเมียมของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

“ที่ผ่านมา การบริหารเงินกู้ กพส. หลังจากที่ได้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับสหกรณ์ มีการชำระหนี้คืน 98% เชื่อว่าเงินกู้ กพส. จะสามารถช่วยเหลือสหกรณ์ที่จะสร้างศักยภาพให้มีความเข้มแข็งขึ้นตามนโยบายรัฐบาล โดยในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัด

จันทบุรี ระยอง และตราด กพส. ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้กับสหกรณ์ไปดำเนินการรวบรวมผลผลิตผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด พร้อมกับมีการอุดหนุนค้กร้าเพื่อใช้ในการรวบรวมผลไม้ เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับสหกรณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมผลไม้อย่างคงคุณภาพ ซึ่งจะทำให้มีราคาที่แน่นอนและมั่นคงมากขึ้น” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

ส่งออกมันเส้นตลาดจีน 5 หมื่นล้านบาทระลำ

ส่งออกมันไทยไปจีน 5 หมื่นล้านบาท เทตเตอร์หัวใส สั่งนำเข้ามันคุณภาพต่ำจากประเทศเพื่อนบ้านมาปลอมปนหวังลดต้นทุน ฟันกำไร ตีตลาดเพื่อนร่วมวงการยับ ระบุขายแค่ตันละ 200 ดอลลาร์ วงการหว่าเสียชื่อ หวันข้าวรอยเวียดนามถูกจีนตีกลับ สินค้าไม่ได้คุณภาพ ร่อนหนังสือร้อง "ประยุทธ์" เร่งแก้ปัญหาด่วน! ก่อนมีปัญหาทั้งประเทศ

สินค้ามันสำปะหลังถือเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญของประเทศไทย โดยมีตลาดใหญ่ที่ประเทศจีน โดยผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังส่วนใหญ่ที่ส่งไปจีนเป็นมันเส้น และมันอัดเม็ด

ที่ผ่านมาจีนได้มีการนำเข้ามันเส้นจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปี ล่าสุดในปี 2557 ไทยมีการส่งออกมันเส้นและมันอัดเม็ดไปจีนปริมาณเกือบ

1 อ่านต่อหน้า > 2

สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย 3 ปีย้อนหลัง

หน่วย : ตัน	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ม.ค.-พ.ย.)
มันเส้น				
สมาคม	2,863,642.68	3,927,321.15	4,113,267.03	1,818,948.48
ไม่ได้อินสมาคม	1,905,630.45	1,999,028.85	2,813,319.38	1,398,811.83
รวม	4,769,273.14	5,926,350.01	6,926,586.41	3,217,760.31
มันอัดเม็ด				
สมาคม	24,105.97	41,080.25	2,400.00	6,959.24
ไม่ได้อินสมาคม	59,631.62	39,017.88	13,907.69	5,704.70
รวม	83,737.59	80,098.13	16,307.69	12,663.94

ที่มา : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

7 ล้านตันคิดเป็นมูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท ในปีปริมาณ 7 ล้านตันนี้มีส่วนหนึ่งเป็นมันเส้นนำเข้าจากกัมพูชา และลาว จากผลผลิตในไทยไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ยื่นหนังสือร้องประยุทธ์

แหล่งข่าววงการน้ำมันสำปะหลังเปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากการส่งออกมันเส้นจากไทยที่กำลังขยายตัว มีผลให้พ่อค้าชาวจีนในไทยและผู้ส่งออกไทยบางรายนำเข้ามันเส้นที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานหรือกากมันจากประเทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชา และลาวมาปลอมปนกับมันเส้นไทยเพื่อลดต้นทุนและส่งออกทำกำไร มีผลให้สินค้ามันเส้นจากไทยด้วยคุณภาพ เกรงใจเร็วๆ นี้ จะส่งผลทำให้ผู้ใช้มันสำปะหลังในจีนจะหมดความเชื่อถือสินค้าของไทย ท้ายสุดหากตลาดหลักส่งออกมีปัญหาขายไม่ได้ ชาวสวนจะเดือดร้อนตามมาเป็นลูกโซ่

ล่าสุดตัวแทนผู้ค้าน้ำมันสำปะหลังส่งออกได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาล (16 มิ.ย.58) ถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมถึงสถานการณ์การส่งออกมันเส้นเรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาการนำเข้า และส่งออกมันเส้น สืบเนื่องจากประเทศไทยมีการส่งออกมันเส้นเพิ่มขึ้นทุกปี (ดู

ตารางประกอบ) และในปี 2558 ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

"จากการขยายตัวการส่งออกมันเส้นจากไทย ทำให้มีชาวจีนส่วนหนึ่งมาตั้งจุดรับซื้อ และส่งออกเอง ทางสมาคมการค้ามันสำปะหลังได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกว่าผู้ส่งออกบางรายทั้งไทยและจีนมิได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงพาณิชย์เรื่องมาตรฐานมันเส้นเพื่อส่งออก ขณะที่การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรและการดำเนินการส่งออกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าโดยมีการนำมันเส้นที่ได้ซัดตัวอย่างเพื่อส่งออกไปส่งออก และบางครั้งมีการปลอมปนมันเส้นให้ด้วยคุณภาพเพื่อลดต้นทุน หวังกำไรมาก"

แหล่งข่าวกล่าวว่ทางสมาคมได้ร้องเรียนไปยังกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์หลายครั้ง ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการกระทำดังกล่าวได้ ขณะที่การดูแลควบคุมการนำเข้าจากหน่วยงานรัฐก็หละหลวม เห็นได้จากสถิตินำเข้ามันสำปะหลัง ซึ่งในวงการค้าน้ำมันได้มีการประเมินว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2558 มีการนำเข้ามันเส้นจากประเทศกัมพูชาไม่ต่ำกว่า 2 ล้านตัน แต่ที่ปรากฏในสถิติของกรมศุลกากรมีการนำเข้าเพียง 9.27 หมื่นตันเท่านั้น แต่มีมันสำปะหลังพิกัดอื่นๆ อีก 1.06 ล้านตัน มองว่าข้าราชการไม่ทัน

เกมนักธุรกิจ

กับพรัราคา ตักลากยับ

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ราคาส่งออกมันเส้น หากส่งไปขายตามปกติจะต้องไม่ต่ำกว่า 230 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน แต่ปรากฏว่าเทรดเดอร์ชาวจีนในไทยและผู้ประกอบการไทยบางคนหวังลดต้นทุนการส่งออก ผสมกากมันสำปะหลังนำไปขายต่ำกว่าตันละ 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ทำให้มีกำไรมาก แต่หวังเสียชื่อและทำลายตลาด 5 หมื่นล้านบาทในจีนด้วยความโลภของคนบางกลุ่ม คนที่ทำได้จะพลอยดีตร่างแหไปด้วย ทั้งนี้การกำหนดคุณภาพมาตรฐานในการส่งออกมันเส้นควรมีเชื้อแป้ง 67-68% ทราายไม่เกิน 3% ความชื้นไม่เกิน 14% เส้นใยไม่เกิน 5% ส่วนกากมันของเหลือจากกระบวนการผลิตแป้งมัน เหลือเชื้อแป้งไม่เกิน 45% หากผสมกากมันสำปะหลังเข้าไปในมันเส้น จะทำให้เชื้อแป้งต่ำลง มีไฟเบอร์สูงขึ้นทำให้โรงงานนำไปผลิตแอลกอฮอล์ลดลงด้วย

อย่างไรก็ดีมีความเป็นห่วงถึงอนาคตของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกว่า 5 แสนครัวเรือนที่จะได้รับผลกระทบ และตลาดมันเส้นที่ไทยได้สร้างตลาดมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี หากยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานทั้ง

3 ที่ดูแลมันสำปะหลังอยู่ อันได้แก่ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะทำให้ราคา มันสำปะหลังตกต่ำกว่าที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มการปลูกมันสำปะหลัง จะขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศไทย และประเทศกัมพูชา ดังนั้นจึงตัดสินใจ ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้แก้ไข ปัญหาโดยด่วนก่อนที่จะมีการขุดหัวมันใน ดูกดกลใหม่ที่จะมาถึงในเดือนตุลาคม นี้ อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

พวาชำระยญวน-จีจกระเบียบ

ทั้งนี้จากกรณีศึกษาของเวียดนาม ประเทศคู่แข่งได้มีการส่งมันเส้นลับมือที่ความชื้นสูง ขนออกจากโกดัง ต่อด้วยอยู่ในระหว่างเรือไปถึงท่าเทียบเรือจีน พอเปิดระวางออก โอความร้อนดินพุ่งขึ้น ผู้ค้าจีนถึงกับตีกลับสินค้าของเพียงไม่กี่เจ้า แต่รายอื่นพลอยติดร่างแหไปด้วย ซึ่งไม่ต่างจากกรณีนี้ สาเหตุที่โรงงาน และผู้นำเข้าจีนนิยมซื้อมันเส้นจาก ประเทศไทยเนื่องมาจากระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เชื่อถือของผู้ซื้อ ดังจะเห็นได้จากราคาส่งออกมันเส้นของไทยจะสูงกว่ามันเส้นของเวียดนามในช่วงเวลาเดียวกัน จึงขอ

ให้นายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. ขอให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อันมีพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 1-5) ควรกำกับดูแลคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเข้มงวด เหมือนเช่นในอดีต กล่าวคือต้องมีการซึ่กตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดก่อนส่งออก ซึ่งสินค้าในคลังสินค้าที่ขออนุญาตส่งออก ทั้งปริมาณ และคุณภาพ ระหว่างการส่งออกต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่มาตรฐานสินค้า กระทรวงพาณิชย์ มีการตรวจวิเคราะห์หาสิ่งเจือปนอย่างสม่ำเสมอ จนกว่าจะแล้วเสร็จ

2. กำหนดด่านนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่สามารถทำการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ได้แก่ กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ กรมวิชาการเกษตร และ 3. จัดระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงพาณิชย์ กำหนด มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่นำเข้า มีการรายงานการเคลื่อนย้ายของสินค้าที่นำเข้าตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาตลาดส่งออก มันเส้นไทยมูลค่า 5 หมื่นล้านบาท จากที่ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทุกประเภทมูลค่ารวมกว่า 1 แสนล้านบาท ในปีที่ผ่านมา

หน้าใหม่โถงสอนเชิง

แหล่งข่าวยังเผยอีกว่า เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยหน้าใหม่ 3-4 ราย ส่งสินค้ามันเส้นไปขายประเทศจีน โดยเมื่อสินค้าถึงท่าเทียบเรือแล้ว ปรากฏปลายทางที่จีนไม่รับสินค้า อ้างไม่ได้คุณภาพ ทางผู้ประกอบการไทยต้องยอมลงทุนบินไปติดต่อเจรจาด้วยตัวเอง แม้ว่าจะขายขาดทุนก็ยอม ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย ดังนั้นจะเห็นว่าการค้าขายต้องเชื่อใจกัน และวางใจกัน ไม่ใช่ใครจะทำค้าขายก็ได้ หากเสียชื่อแล้วยากที่จะกลับคืนมาได้โดยเร็ว ดังนั้นผู้ประกอบการต้องป้องกันก่อน ไม่ใช่ "วิวหายแล้วค่อยมาล้อมคอ"

ต่อกรณีดังกล่าวนี้ นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (ศต.) กล่าวถึงว่า จะต้องใช้ระเบียบข้อกฎหมายมาดูแล จะมากล่าวหาลอยๆ ไม่ได้ เนื่องจากบริษัทที่โดนกล่าวหาจากกรณีนี้ ว่าทำสินค้าไม่ได้คุณภาพในการส่งออกนั้น จะต้องมีหลักฐาน ดังนั้นการทำงานของเจ้าหน้าที่ต้องมีความละเอียด รัดกุม และรอบคอบ อีกทั้งกฎหมายควบคุมมาตรฐานการส่งออกมันเส้นนี้ หน่วยงานค้ามัน และผู้ใช้ต่างประเทศนั้นมีความพอใจ ดังนั้นปัญหาไม่ใช่กฎหมายมาตรฐานที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง แต่ปัญหาอยู่ที่การปฏิบัติงาน ต่อไปจะต้องเพิ่มความเข้มงวดของงานในการตรวจสอบมากขึ้น ซึ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มที่เกี่ยวข้องก็มีอยู่ประมาณ 3-4 กลุ่มที่จะต้องดูแลและจัดการ

สตูลผุด รง.ผลิตยางปูพื้นสนามกีฬา

นายชำนาญ เมฆตรง ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสยท.) เปิดเผยว่า ในเครือ ชสยท. มีการลงทุนแปรรูปยางหลายชนิด เช่น เครือข่ายใน จ.พัทลุงและสงขลาแปรรูปเป็นยางแท่งอัดก้อน ล่าสุด ชุมชุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ได้ลงทุนประมาณ 20 ล้านบาท สร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ ยางปูพื้นสนามกีฬา ฟุตซอล สนามเด็กเล่น มีกำลังการผลิต 66 ตัน/เดือน โดยมีนายอารีชัน แกสमान ผู้อำนวยการนิเทศกรรมยาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตปัตตานี ให้คำปรึกษา ขณะนี้มียางสั่งซื้อแล้ว 7 สนาม จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนามละ 4.5 ตัน และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อีก 200 สนาม ยังมีแผนที่จะผลิตไม้กวาดยางเพื่อชาวสวนยางพาราอีก 2 ล้านด้าม หากรัฐบาลสนับสนุนให้ อบต. เทศบาล อบจ.หันมาใช้ยางแปรรูปก็จะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศได้เป็นจำนวนมาก

คั้นแม่สอด-อัญญาเข้าข้าวโพค ซื้อสินค้าเกษตรเพื่อนบ้านถูกกฎหมายผ่านสหกรณ์

"สหกรณ์เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ลดเป้า ขอ
แค่ทดลองนำร่อง แม่สอด-อัญญาประเทศ
นำเข้าข้าวโพค-มันสำปะหลัง ใช้งบฯ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์วงเงิน 110 ล้าน
บาท มุกดาหาร-ตราด-สงขลา เน้นส่งออก
โคเนื้อ-ผลไม้-ยางพารา เร่งวางแผน
ภายใน ก.ย. 58

นายโอกาส กลั่นมูศย์ อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการบริหารจัดการ
ผลผลิตเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษโดยใช้กลไกสหกรณ์ ซึ่งเริ่มดำเนินการ
มาตั้งแต่ต้นปี 2558 นั้น ดำเนินการ
ได้แล้ว 2 จุด คือ

1) อ.แม่สอด จ.ตาก โดยสหกรณ์
นิคมแม่สอดและสหกรณ์นิคมแม่ระมาด
นำเข้าข้าวโพคเลี้ยงสัตว์แล้ว 1,600 ตัน
ใช้งบฯประมาณ 13 ล้านบาท จากวงเงิน
50 ล้านบาท และ 2) อ.อัญญาประเทศ
จ.สระแก้ว โดยสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น
นำเข้ามันสำปะหลังแล้ว 517 ตัน ใช้งบฯ
ประมาณ 3.2 ล้านบาท จากวงเงิน 60
ล้านบาท และคาดว่าเดือน มิ.ย.นี้จะนำ
เข้าเพิ่มได้อีก 500 ตัน โดยงบประมาณ
ที่ใช้เป็นวงเงินกู้ดอกเบียดำจากกองทุน
พัฒนาสหกรณ์

นายโอกาสกล่าวว่า รัฐบาลต้องการ
ให้โครงการนี้ทดลองปฏิบัติก่อนภายใต้
ศักยภาพที่สหกรณ์แต่ละแห่งมีอยู่แล้ว หาก
พบว่าโครงการประสบความสำเร็จและมี
โอกาสทางธุรกิจ จึงทำโครงการเสนอขอ
งบประมาณใหม่อีกครั้งเพื่อสนับสนุนด้าน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ดังนั้นปี 2558 จึง
ให้ใช้งบฯประมาณจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ไปก่อน สำหรับสหกรณ์ในโครงการทั้ง
2 แห่งในเขต อ.แม่สอด มีศักยภาพรวบรวม
ผลผลิตข้าวโพคเลี้ยงสัตว์ในประเทศได้
ปีละ 4-5 หมื่นตัน และมีเครื่องสี คัด
คุณภาพ เพื่อส่งขายภายในประเทศผ่าน



ปรับตัว - ข้าวโพคและมันสำปะหลังที่ส่วนหนึ่งมีการลักลอบนำเข้ามาในไทยตามแนว
ชายแดน ภาครัฐมีโครงการให้สหกรณ์ชายแดนตั้งโรงงาน ใช้โลนำเข้าวัตถุดิบเหล่านี้
มาแปรรูปเพื่อจำหน่ายโดยถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

เครือข่ายสหกรณ์ด้านปศุสัตว์และเอกชน
ที่ต้องการรับซื้อ

"แต่ที่ผ่านมานำเข้าได้แค่ 1,600 ตัน
เพราะติดประกาศของกระทรวงพาณิชย์
เรื่องการนำเข้าข้าวโพคเลี้ยงสัตว์ อนุญาต
ให้นำเข้าหลังจากเดือน ก.พ. 58 ไปแล้ว
ซึ่งขณะนั้นจะเหลือข้าวโพคเลี้ยงสัตว์ที่
ตกค้างตามชายแดนนิดเดียวเท่านั้น แต่
เรื่องนี้ถือถือว่าเป็นการทดลองระบบไปก่อน
และอย่างไรก็มีกฎหมายเราก็ดำเนินปฏิบัติ
ตามอยู่แล้ว"

"ส่วนทางอัญญาประเทศ สหกรณ์โคนม
วังน้ำเย็นเป็นผู้นำเข้ามันสำปะหลังมาใช้
ในสหกรณ์เอง ใช้เป็นอาหารโคนม แต่
มองแผนอนาคตว่า ถ้านำเข้ามาเกินความ
ต้องการก็จะพัฒนาไปทำมันเส้นส่งออก
ด้วย" นายโอกาสกล่าว

โดยกระแสข่าวเมื่อช่วงปลายปี 2557
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยวาง

โครงการดังกล่าวด้วยงบประมาณทั้งจ่าย
ขาดและวงเงินให้สหกรณ์กู้ยืมสูงถึง 4,103
ล้านบาท สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3
แห่ง คือ อ.แม่สอด อ.อัญญาประเทศ และ
อ.สะเตาะ จ.สงขลา รวมสหกรณ์ทั้งหมด
16 แห่ง และมีเป้าหมายว่าจะรวบรวม
ข้าวโพคเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และ
ยางพาราได้อย่างละประมาณ 2 แสนตัน
มีจุดประสงค์เพื่อสกัดการลักลอบนำเข้า
สินค้าเกษตรผิดกฎหมายและส่งเสริมให้
สหกรณ์มีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้น

นายโอกาสกล่าวว่า ปี 2558 นี้จะวางแผน
การดำเนินการของสหกรณ์ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอีก 3 จุด คือ 1) จ.มุกดาหาร โดย
สหกรณ์การเกษตรหนองสูงจะดำเนินการ
ส่งออกโคเนื้อไปยังประเทศลาวและเวียดนาม
2) จ.ตราด โดยสหกรณ์การเกษตรเมือง
ตราดและสหกรณ์การเกษตรบ่อไร่จะดำเนิน
การค้าสัตว์และปรับปรุงคุณภาพผลไม้เพื่อ

ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชาและเวียดนาม
3) จ.สงขลา อยู่ระหว่างรวบรวมสหกรณ์เพื่อ
จัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ส่งออกผลิตภัณฑ์
ยางพาราไปยังประเทศมาเลเซีย

ซึ่งทั้งหมดคาดว่าจะวางแผนงานโครงการ
ได้ภายในเดือน ก.ย. 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ประสานกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ความ
รู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจนำเข้าส่งออก
แก่สหกรณ์ และจะใช้งบประมาณกู้ยืมจาก
กองทุนพัฒนาสหกรณ์เช่นกัน

ด้านนายอำนาจ ทงกัก ที่ปรึกษาสหกรณ์
โคนมวังน้ำเย็นกล่าวว่า คาดว่าปี 2558
นี้จะรวบรวมนำเข้ามันสำปะหลังจาก
กัมพูชาได้ 5,000-6,000 ตัน จากความ
ต้องการใช้ของสหกรณ์ปีละ 2-3 หมื่นตัน
แม้ว่าในช่วงนี้ผลผลิตจะน้อยลงเนื่องจาก
เข้าสู่ฤดูฝน แต่การดำเนินการต่าง ๆ ที่
ผ่านมาราบรื่น

โดยมันสำปะหลังนี้นำเข้าผ่านการ
ติดต่อระหว่างสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น
และสหกรณ์การเกษตรบัว อ.พนมเป็ก
จ.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็น
ผู้รวบรวมมันสำปะหลังในพื้นที่ ถือว่ามัน
สำปะหลังที่ได้มาคุณภาพดีมาก สะอาดเหมาะ
แก่การใช้เป็นมันสำปะหลังเลี้ยงสัตว์ และ
มีราคาถูกกว่าในไทยประมาณ 75 สต./กก.

นายอำนาจกล่าวว่า นอกจากนี้สหกรณ์
ยังมองว่าปี 2559 จะเริ่มนำเข้ามันแห้ง
มาจำหน่ายต่อ โดยโกดังที่สหกรณ์มีอยู่
สามารถเก็บสินค้าได้ 2-3 หมื่นตัน และ
ได้เสนอแนวคิดเพื่อก่อตั้ง "สมาคมสหกรณ์
ระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา" กับทาง
หอการค้าประเทศกัมพูชาไว้ด้วย เพื่อ
ขยายการค้าระหว่างกันให้มากขึ้น สหกรณ์
กัมพูชาสามารถส่งออกสินค้าผ่านสหกรณ์
ไทยเพื่อนำส่งไปยังท่าเรือแหลมฉบัง และ
สหกรณ์ไทยสามารถสั่งซื้อสินค้าคุณภาพดี
จากกัมพูชาเพิ่มได้อีกในอนาคต

EU ปูทางตรวจสอบ สินค้าเกษตร-อาหารนำเข้า

16 นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เผยว่า สหภาพยุโรป หรืออียู (EU) ถือเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของไทย ซึ่งแต่ละปีมีมูลค่าส่งออกกว่า 73,915.50 ล้านบาท ดังนั้นมกอช. จึงได้เปิดเวทีสัมมนาเรื่อง การตรวจสอบควบคุมการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป : กรณีศึกษาจากด่านนำเข้าสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ชื่น โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากด่านนำเข้าสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ และโครงสร้างระบบการตรวจสอบควบคุมการนำเข้า

สินค้าเกษตรและอาหารของ EU รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติ ณ ด่านนำเข้า อาทิ โมเดลการตรวจสอบสินค้าที่ขแบบ "bottleneck control" ให้แก่ภาคเอกชน ทั้งผู้ส่งออกผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกของไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนีโดยตรง ทั้งในเชิงนโยบายด้านการพัฒนาระบบการตรวจสอบควบคุมการนำเข้า และแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการส่งออกไปยัง EU พร้อมสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหารระหว่างไทย-เยอรมนีอีกทางหนึ่งด้วย

19สหกรณ์เริ่มร่วมผลิตโยนลูกพานิชย์เจ็นต่อ'ข้าวถุงลุงตุ๋'

"ข้าวถุงลุงตุ๋" คืบเข้า โยนลูกกรรมการค้า ภายในวางแผนผลิตเอง หลังสหกรณ์ 19 แห่งไม่รับผลิต ได้ข้อสรุปแค่ช่องทางจำหน่ายผ่านร้านสหกรณ์-ร้านค้าชุมชน ด้านเอกชนหน้าเดิมวอนรัฐบาล ใช้บริการผลิตข้าวถุง อ่างบางรายยังมีสต็อกถุงเก่า อคส.เหลือเพียบ-กำลังการผลิตพร้อม ด้าน ส.ข้าวถุงฯ จีรัฐคุมราคาขายปลีกข้าวถุงปลายทาง โมเดิร์นเทรดกำหนด

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมเรื่องการจัดทำข้าวถุงเพื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 โดยมี น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้สรุปให้กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงคุณภาพข้าวและทำเป็นข้าวบรรจุถุง จากนั้นจึงจัดทำจำหน่ายข้าวถุงผ่านร้านสหกรณ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี 605 แห่งทั่วประเทศ และกระทรวงมหาดไทยเสนอให้จำหน่ายผ่านช่องทางร้านค้าชุมชนของเอกชน ซึ่งมีจำนวน 1,800 แห่งทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าจะลดราคาข้าวถุงลงจากราคาตลาดประมาณ 10-15% จากราคาตลาด

"โดยลักษณะเป็นการนำข้าวจากสต็อกรัฐบาลมาปรับปรุงคุณภาพ และอาจผสมข้าวใหม่เล็กน้อย เพื่อปรับปรุงคุณภาพเป็นข้าวเกรดปรีราคาถูก โดยกรมการค้าภายในจะรับผิดชอบจัดทำวิธีการปรับปรุงคุณภาพข้าวและจัดทำข้าวถุง น.ส.ชุติมาสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบเพิ่มเติมว่าจะดำเนินการจำหน่ายอย่างไร และทำได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องหาข้อสรุปว่าจะคัดแยกประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างไร จึงให้ทุกฝ่ายนำข้อมูลมาเสนออีกครั้งในสัปดาห์นี้ คาดว่าจะสามารถสรุปได้แน่ชัด"

อย่างไรก็ตาม จากกรณีก่อนหน้านี้ รัฐบาลต้องการให้สหกรณ์การเกษตรเป็น



ข้าวถุงลุงตุ๋ - รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะจัดทำโครงการข้าวถุง เพื่อช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพและช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ชุมชน

ผู้นำข้าวสารจากสต็อกรัฐบาลมาปรับปรุงคุณภาพเพื่อทำเป็นข้าวถุงจำหน่ายนั้น ปรากฏว่าสหกรณ์ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการได้ เนื่องจากมีสหกรณ์ที่มีโรงปรับปรุงคุณภาพข้าว (โรงโม่สี) มีเพียง 19 แห่งเท่านั้น ไม่สามารถแปรรูปข้าวจำนวนมากตามที่รัฐบาลต้องการได้ ด้านแหล่งข่าวจากกลุ่มผู้ประกอบการที่รับปรับปรุงข้าวถุงธงฟ้าในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมา กล่าวว่า การที่ทางรัฐบาลมีแนวคิดทำข้าวถุงราคาถูกเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชน นับว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ว่าตติบข้าวสารในสต็อกรัฐนั้นส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 2-3 ปี คุณภาพข้าวเริ่มเสื่อมตามอายุ ตามสภาพทางกายภาพ เกรงว่าผลิตปรับปรุงแล้วจะได้ข้าวสารคุณภาพที่ไม่ดีพอ และเรื่องการผลิตปรับปรุงบรรจุถุงนั้น ควรให้ผู้ประกอบการข้าวถุงเป็นผู้ปรับปรุงจะดีกว่า เพราะมีความพร้อมทั้งเครื่องมือสถานที่ ประสบการณ์

"รัฐบาลควรให้โอกาสผู้ประกอบการหลายรายที่เป็นคู่สัญญากับองค์การคลังสินค้า (อคส.) รับจ้างปรับปรุงข้าวสารบรรจุถุง เพราะเดิมมีคำสั่งให้ยุติการผลิต

กลางคืนทั้งหมด ผู้ประกอบการจึงยังมีถุงข้าวสารตรา อคส.เหลือสต็อกอยู่เป็นจำนวนมาก ก็น่าจะพิจารณาผู้ประกอบการเหล่านั้นบ้าง"

ในด้านราคา รัฐต้องการจำหน่ายราคาถุงละ 60-70 บาทนั้น ถือเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเป็นราคาเท่ากับราคาข้าวถุงธงฟ้าที่ อคส.เคยจัดจำหน่าย ในด้านปริมาณ หากรัฐบาลอนุมัติให้ดำเนินการเดือนละ 50,000 ตัน หรือคิดเป็นถุงขนาด 5 กก. เท่ากับ 10,000,000 ถุง เป็นปริมาณที่ไม่มาก และจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวถุงในประเทศ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวว่า หากรัฐบาลตั้งราคาจำหน่ายข้าวถุงรัฐบาลขนาด 5 กก.ถุงละ 70 บาท ถือเป็นระดับที่ต่ำเกินไป เพราะราคานี้เท่ากับต้นทุนของผู้ประกอบการข้าวถุงในปัจจุบัน ซึ่งคำนวณมาจากต้นทุนข้าว 57-60 บาทต่อถุง หากรวมค่าถุง ค่าปรับปรุงค่าขนส่งอีก เท่ากับต้นทุนถุงละ 70-80 บาท ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะผลิตเอง อย่างเช่นโครงการธงฟ้า รัฐบาลที่ผ่านมาก็มีต้นทุน

ค่าใช้จ่ายผลิตดุงละ 19 บาท ไม่ต่างจาก
ที่เอกชนผลิต ส่วนปัญหาราคาจำหน่าย
ปลีกปลายทางเป็นราคาที่ห้างโมเดิร์นเทรด
เป็นผู้กำหนด รัฐบาลต้องไปดูแลที่จุดนั้น
“ชาวนาร้องนายกรัฐมนตรีว่าราคาข้าว
เปลือกถูกข้าวสารแพง แต่ราคานี้เป็นราคา
ที่สะท้อนต้นทุนของผู้ประกอบการแล้ว
อย่างปีนี้ระดับราคาข้าวดุงในตลาดลดลง
ดุงละ 20-30 บาท จากราคาจำหน่ายในปีที่
ผ่านมาดุงละ 100 บาท เหลือ 70-80 บาท
ตามต้นทุน ต้นทุนก็เท่านี้ หากรัฐบาลจะ
ดูว่าทำไมข้าวดุงแพงต้องไปดูราคาที่ห้าง
โมเดิร์นเทรดเป็นคนกำหนด ไม่ใช่พ่อค้า
ข้าวดุงกำหนด”

ส่วนผลการหารือกับกรมการค้าภายใน
และห้างโมเดิร์นเทรดท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต
และเทสโก้ โลตัส เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ยัง
ไม่ได้ข้อสรุปเรื่องการปรับปรุงการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจัดจำหน่าย
สินค้า เช่น ค่าธรรมเนียมส่งเสริมการขาย
(ค่ารีเบต) ค่าโปรโมชั่น ค่าธรรมเนียมการ
กระจายสินค้า (ดีซีชาร์จ) ที่ประชุมกำหนด
ให้แต่ละฝ่ายกลับไปหาข้อสรุปร่วมกันอีก
ครั้งในสัปดาห์หน้า ซึ่งทางกรมการค้า
ภายในจะเชิญห้างค้าปลีกที่เหลือ 2 ราย
คือ บิ๊กซีและแม็คโครมาร่วมหารือ เพื่อ
กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้การ
ค้าเกิดความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย

ด้านนางโสพรรณ มานะธัญญา นายก
สมาคมผู้ประกอบการข้าวดุงไทย กล่าวว่า
สมาคมจะสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเสนอกรมอีก
ครั้ง แต่หากยังไม่สามารถดำเนินการตาม
ที่ตกลงได้ใน 1-2 เดือน อาจขอกรมการค้า
ภายในพิจารณามาตรการทางกฎหมาย
ช่วยเหลืออีกครั้ง

“ยังไม่ทราบความชัดเจนในการจัดทำ
ข้าวดุงรัฐบาล แต่หากข้าวดุงรัฐบาลขาย
ผ่านสหกรณ์ก็ดีเพราะจะไม่ทับซ้อนกับข้าว
ดุงทั่วไปและเป็นทางเลือกให้เกษตรกร”

สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ใช้เครื่องให้ความร้อนไดอิเล็กตริกฆ่าบอดข้าว



ไป พลอากาศเอกวิโรจน์ นิสัยนค์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย นายสรพล เถระพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการและนางอัญชลี อูไรกุล จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวท.) พร้อมด้วย นายเชิดชัย พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมขบวนการโรงสีข้าวหอมมะลิของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันก่อน

สหกรณ์แห่งนี้นำเครื่องที่ 18 เมษายน 2520 ที่ผ่านมาก เพื่อดำเนินธุรกิจด้านสหกรณ์การเกษตรอย่างครบวงจร อาทิ ธุรกิจ



สหกรณ์นำผู้บริหารดูขบวนการผลิตข้าวสาร

สินเชื่อ ธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าว และธุรกิจให้บริการรับ/ฝากเงิน

ต่อมาได้ขยายกิจการด้านการผลิตข้าว โดยการก่อสร้างโรงสี ณ บ้านนกกะเหาะ ตำบลคำม่วง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด





เข้ามา โดยมี งบประมาณคุณภาพข้าวสาร มีห้อง
บรรจุกัญหาคือ คัดมาตรฐาน ISO HACCP ซึ่ง
ทำให้สามารถแปรรูปข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรด
พรีเมียม 4 แบนด์ คือ คราคอนหีบข้าว กุ้งสีทอง
ตรา 101 กุ้งสีทอง คราข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร
ฟาร์ม และตราเกิดบุญ และในอนาคตจะขยาย
ตลาดไปยังต่างประเทศต่อไป

สำหรับวันนี้ของสหกรณ์แห่งนี้ ได้ก้าว
เข้าสู่ความเป็นผู้นำในด้านธุรกิจอย่างครบวงจร
ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 8,708 คน สังกัดตาม
หมู่บ้านต่าง ๆ จำนวน 13 ตำบล จำนวน 162
กลุ่ม อีกทั้งสหกรณ์มีอุปกรณ์ที่คอยให้บริการ



ผลิต สิบสี่ฟอง 1 คัน รถปักถั่ว 3 คัน ไว้บริการ
ให้กับสมาชิก มีรถส่งสินค้า 1 คัน มีรถดักข้าว
เพื่อทำธุรกิจ 5 คัน มีรถจักรยานยนต์ สำหรับ
เจ้าหน้าที่สิ้นเชื้อ 5 คัน พร้อมทั้งมีตลาดกลาง
ที่มีอุปกรณ์ครบชุดไว้บริการสมาชิก และ
เกษตรกรทั่วไป โดยสหกรณ์จะรับซื้อข้าว

เป็ลือก ตั้งแต่เวลา 07.30-17.30 น. ไม่เว้นวัน
หยุดวันเสาร์ และวันอาทิตย์

นอกจากนี้สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย
จำกัด ยังเป็นต้นแบบการวิจัยผลการศึกษาวิจัย
การจัดแสดงเครื่องให้ความร้อนโคอิเล็กตริก
สำหรับฆ่ามอดข้าวของสำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตรอีกด้วย ซึ่งอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ดในปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
ที่สำคัญของทุ่งกุลาร่องให้อีกด้วย

นอกจากนี้เพื่อเป็นการคืนกำไร และ
ช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกและประชาชน
ทั่วไปได้ลดค่าครองชีพและลดต้นทุนด้านการ
ผลิต ทางสหกรณ์ยังได้เข้าร่วมโครงการที่ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ และ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ในการนำสินค้าทั้งปัจจัย
การผลิต สินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค
โดยเฉพาะข้าวสารคุณภาพระดับส่งออกมา
บริการสมาชิก ในราคาพิเศษ โดยเกษตรกร
หรือประชาชนทั่วไปที่นำคูโปงส่วนลด 10
เปอร์เซ็นต์จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มาแลก
ซื้อสินค้าก็จะได้รับส่วนลดทันที.

อย่างครบครันไว้คอยให้บริการสมาชิกและ
เกษตรกรทั่วไป

สำหรับโรงสีสหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จำกัด (สาขาบ้านนกเหาะ) มีเนื้อที่
50 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 215 หมู่ 11 บ้านนกเหาะ ค.ดง
ครั้งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เป็นโรงสีที่มี
กำลังการผลิต 120 ตัน/วัน มีโกดัง 5 โกดัง เก็บ
ได้ 5,500 ตัน มีไซโล 500 ตัน มีลานตาก 16,200
ตร.ม. มีรถบรรทุกขนาด 8 ล้อ 3 คัน รถบรรทุก

เกษตรพัฒนาสินค้าข้าวคุณภาพ “Q” ติดตลาดโลก

21 เกษตรพัฒนาสินค้าข้าวคุณภาพ “Q” ติดตลาดโลก มุ่งควบคุมความปลอดภัยแปลงนา-โรงสี-โรงบรรจุ-ผลิตภัณฑ์ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก สร้างเอกลักษณ์เพิ่มมูลค่า เสริมแกร่งการแข่งขัน

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ปี 2558 นี้ มกอช.ได้มีแผนเร่งพัฒนายกระดับการผลิตข้าวคุณภาพดี (Q) เพื่อผู้บริโภค โดยมุ่งควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าข้าวตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ระดับแปลงนา โรงสีข้าว โรงปรับปรุงคุณภาพ โรงงานแปรรูป และโรงบรรจุ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง ข้าวที่ผ่านการขัดสีหรือข้าวขาว และข้าวกล้องงอกที่มีคุณภาพ ป้อนเข้าสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งมิติของสินค้าข้าวไทยที่แตกต่างจากคู่แข่งสำคัญในภูมิภาคอาเซียน อาทิ เวียดนาม และเมียนมาร์ คาดว่า จะช่วยสร้างจุดแข็งและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าข้าวไทยในเวทีการค้าโลกได้

ขณะนี้ มกอช.ได้เตรียมแผนส่งเสริมผู้ผลิตข้าวทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงสี สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร ที่

ผลิตและจำหน่ายข้าวกล้อง ข้าวขาว หรือข้าวกล้องงอก รวมถึงผู้ประกอบการบรรจุสินค้าข้าวดังกล่าว ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง และห้างสรรพสินค้า ที่มีสถานประกอบการที่มีที่ตั้งชัดเจนและมีระบบการควบคุมคุณภาพที่ดี ให้ดำเนินการผลิตสินค้าข้าวในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย (มกษ.4000) ข้าวหอมไทย (มกษ.4001) ข้าวกล้องงอก (มกษ.4003) หรือมาตรฐานข้าว (มกษ.4004) ซึ่งผู้ผลิตสามารถแสดงเครื่องหมายรับรอง “Q” บนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองได้ เป็นจุดขายที่แตกต่างจากคู่แข่งซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อข้าวไทยเพิ่มมากขึ้น

“สินค้าข้าวคุณภาพ Q จะมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นกว่าข้าวทั่วไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างมาก เนื่องจากเป็นสินค้าคุณภาพที่มีการควบคุมการผลิตตั้งแต่แปลงนาจนถึงการบรรจุในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นการรับรองผลิตภัณฑ์ (product certification) ตามมาตรฐานสินค้าข้าวที่เกี่ยวข้องสอดคล้องตามหลักสากล โดยต้องผ่านการตรวจประเมินด้านคุณภาพ อาทิ ต้องมีกลิ่นหอม ernel เป็นข้าวหอมมะลิไทยหรือเป็นข้าวหอม ทั้งยังต้องปราศจากแมลงและไรที่มีชีวิต มีปริมาณข้าวพันธุอื่นและวัตถุอื่นที่ไม่เป็นปริมาณที่กำหนด มีความชื้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นต้น ส่วนด้านความปลอดภัยต้องให้ความสำคัญกับปริมาณสารพิษตกค้างในไร่ ต้องไม่ตกค้างเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ด้วย” เลขาธิการ มกอชกล่าว

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัยกล่าวว่า เครื่องหมายรับรองที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ข้าวคุณภาพ Q จะเป็นเครื่องมือตามสอบ (Traceability) สินค้าข้าวได้ โดยดูจากรหัสภายใต้เครื่องหมาย 17 หลัก ซึ่งภาครัฐและหน่วยรับรองสามารถติดตามได้ว่า สินค้านี้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานใด รับรองตามมาตรฐานใด เป็นสินค้าใด จากจังหวัดและผู้ผลิตรายใด ซึ่งสามารถตามสอบได้ถึงระดับแปลงนา คาดว่า จะช่วยการันตีความปลอดภัยให้กับข้าวคุณภาพ Q พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายในประเทศ รวมถึงประเทศผู้นำเข้าได้

ทั้งนี้ ข้าวเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพการผลิตและส่งออกสูง โดยปี 2557 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกข้าวรวมกว่า 10,969,334.95 ตัน มูลค่าสูงถึง 174,853.40 ล้านบาท และตั้งเดือนมกราคม-มีนาคม 2558 ได้มีการส่งออกข้าวไปแล้วกว่า 2,126,546.45 ตัน คิดเป็นมูลค่า ประมาณ 35,775.05 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตลาดโลกมีแนวโน้มความต้องการข้าวคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ไทยจึงจำเป็นต้องเร่งยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ Q เพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ.